



Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn



Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 3/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự đồng hành, ủng hộ của Quốc hội, sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,4% so với tháng 6, bình quân 7 tháng tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; lãi suất, tỷ giá duy trì hợp lý; đầu tư tín dụng tăng 9,42% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Các cân đối

lớn (thu - chi, xuất khẩu - nhập khẩu,

cung - cầu lao động, an ninh năng lượng, an ninh lương thực) được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021. Quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hội nhập và đối ngoại được mở rộng và đẩy mạnh.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay 14/17 văn bản đã được ban hành, cơ bản tạo khuôn khổ pháp lý và hướng dẫn để sớm đưa các chính sách vào thực tiễn; nhiều nội dung lần đầu tiên triển khai nhưng đã được nhanh chóng xây dựng, đánh giá tác động và ban hành theo đúng quy định. Việc giải ngân

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG - NGUYỄN THỜI

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI, HĐND TỈNH

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 3/8, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Từ đầu năm đến nay, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã chủ động triển khai sớm, hiệu quả hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình các kỳ họp của HĐND tỉnh, các phiên họp, hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ chức giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng

lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công phiên giải trình đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 về một số nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, Ban tiến hành giám sát thường xuyên đối với các sở, ngành về thực hiện các văn bản pháp luật; đồng thời, tham gia các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, vị trí công tác, thực hiện tốt chức

năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và hoạt động của Ban.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị những tháng cuối năm Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức tốt hơn nữa hoạt động thẩm tra, giám sát theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát chuyên đề những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; theo dõi, đôn đốc thủ trưởng các sở, ngành thực hiện lời hứa trước cử tri. Tiếp tục có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban trong thời gian tới.

THU HIỀN

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để doanh nghiệp phát triển

Hội nghị Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội nghị triển khai Bộ chỉ số DDCI năm 2022 và phát phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các sở, ngành, huyện, thành phố.

Tham gia khảo sát có hơn 300 doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy. Sau khi được phổ biến nội dung các chỉ số thành phần DDCI, phần lớn doanh nghiệp đều cảm nhận được quyết tâm của UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sở, ngành,



Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Trong ảnh: Sản xuất tại Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Thiên Văn (Thái Thụy).

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC DUÂN

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Trao 293 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam



Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Bình trao quà cho các nạn nhân.

Kỷ niệm ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8, sáng ngày 3/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Thái Bình tổ chức trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Bình đã trao 293 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam, trị giá mỗi suất trên 300.000 đồng. Đây là những món quà thiết thực, ý nghĩa nhằm chung tay hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, qua đây cũng giáo dục truyền thống nhân ái, chia sẻ trách nhiệm với nạn nhân chất độc da cam.

DUY TÙNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ

Quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW

Sáng ngày 3/8, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 180 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh khái quát về tình hình phát triển của đội ngũ công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh; triển khai các nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW, tập trung vào quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những giải pháp, nhiệm vụ để đưa tổ chức công đoàn ngày càng hoạt động vững mạnh, phát huy được vai trò trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc"; công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

NGUYỄN CƯỜNG

TIỀN HẢI

Bảo đảm an toàn nuôi trồng thủy sản mùa mưa bão

(Xem trang 2)



Các hộ dân xã Đông Minh (Tiền Hải) xử lý môi trường ao nuôi bảo đảm cho tôm phát triển tốt.